

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG SƠN (THANH HÓA)

lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

TRẦN ĐỨC THANH*

Đông Sơn là “cửa ngõ” quan trọng của các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ những thuận lợi đó, trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng bộ và nhân dân Đông Sơn đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, lấy CN - TTCN làm mũi nhọn trong chiến lược phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và đã thu được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong những tháng đầu năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế trong nước suy giảm; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt động dịch vụ, du lịch phát triển cao hơn cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, với cơ cấu giống hợp lý, sử dụng các loại

giống lúa cho năng suất, chất lượng cao. Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.809 ha, trong đó diện tích giống lúa mới 499 ha. Sản lượng lương thực năm 2009 ước đạt 73.028 tấn, vượt 1.028 tấn so với kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, tổng đàn trâu bò là 7.917 con; đàn lợn 18.508 con. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 560 tấn, tăng 8,5 % so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu ước đạt 9.973 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì được mức tăng trưởng, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 400.570 triệu đồng, tăng 9,2 % so với cùng kỳ. Tổng giá trị xây lắp các công trình xây dựng cơ bản đạt khoảng 313.245 triệu đồng. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 14,2 triệu USD, tăng 3,4 % so với cùng kỳ. Các hoạt động tài chính - ngân hàng, thương mại, dịch vụ, vận tải... chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách huyện 9 tháng đầu năm đạt 65.098 triệu đồng, bằng 126 % so với dự toán tình giao.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến. Các hoạt động văn hoá - thông tin diễn ra sôi động, tập trung tuyên truyền, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ lớn của dân tộc. Phong trào xây dựng gia đình

* Bí thư Huyện ủy

văn hóa, cơ quan văn hóa cùng với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư có chuyển biến tốt.

Công tác giáo dục đào tạo chuyển biến tích cực. Chất lượng dạy và học được nâng cao; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Năm học 2008- 2009, kết quả tốt nghiệp THPT đạt 89, 66%, THCS đạt 99,5%. Các cháu trong độ tuổi mầm non đến lớp đạt 98 %; bậc tiểu học đạt 100 %. Công tác y tế - dân số có nhiều tiến bộ, huyện đã chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được toàn xã hội quan tâm.

Công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công; chương trình xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm được triển khai tích cực. Các chương trình, dự án về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đã thu được những kết quả quan trọng; 9 tháng đầu năm 2009 đã tổ chức được 7 lớp đào tạo nghề cho 210 lao động nông thôn; giải quyết cho 2.460 hộ nghèo được vay vốn...

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy chính quyền được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các kết luận HNTU 9 Khóa X; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy... Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo được những chuyển biến quan trọng về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và bước đầu “làm theo” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện ủy đã tổ chức tốt học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân

dân”. Tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* tại các cơ sở và cấp huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 11 đơn vị và 27 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Công tác tổ chức cán bộ ngày càng được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Công tác kiểm tra được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo nên sự đoàn kết thống nhất, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ. Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, trong 9 tháng đã kết nạp 91 đảng viên mới... Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND, cùng cố xây dựng chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, trong những tháng cuối năm 2009 và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Sơn xác định: ra sức phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn ngoại lực để phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, phát triển theo hướng bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.